

## เงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย

### เงื่อนไขทั่วไป

ท่านต้องดำเนินการอ่าน และศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์/โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนี้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เว็บไซต์/โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนี้ (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหา และตัวเลือกการใช้งานใดๆ ที่ปรากฏหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์/โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ) (ทั้งนี้ เรียกรวมว่า “โปรแกรมสำหรับใช้งาน”) ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“เอ ดับเบิลยู พี/บริษัทฯ/ของบริษัทฯ”) และวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลทางกฎหมาย (“เงื่อนไข”) นั้นมีไว้เพื่อแจ้งเงื่อนไขที่บริษัทฯ จัดทำโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ให้ผู้ใช้บริการ (“ท่าน/ของท่าน”) รับทราบและเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงและใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้

ท่านสามารถใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ยอมรับโดยชัดแจ้งซึ่งเงื่อนไขแล้วเท่านั้น และหากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่าท่านไม่สามารถใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ได้ ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า ท่านได้ตกลงในเงื่อนไขแล้ว หากท่านเริ่มใช้งานซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งาน ทั้งนี้ ท่านได้รับทราบและตกลงว่า ท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขได้ตลอดเวลาเพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเงื่อนไขอย่างใดๆ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผ่านโปรแกรมสำหรับใช้งานของบริษัทฯ และแจ้งให้ท่านยืนยันการยอมรับหรือการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบโปรแกรมสำหรับใช้งานถึงการแจ้งเตือนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ หากท่านมิได้ยืนยันการยอมรับดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่ที่ท่านได้รับ หรือหากท่านยังคงใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานต่อไปอีก ถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับ และผูกพันในบรรดาเงื่อนไขใหม่ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความนั้นในทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการดัดแปลง ปรับลด หยุดการเชื่อมต่อ ถอดถอน หรือหยุดการใช้งานในโปรแกรมสำหรับใช้งาน ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการบริการการใช้งาน หรือข้อมูลใดๆ จากโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ในเวลาใดๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ให้สิทธิ์ท่านเข้าถึงและใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานโดยเป็นสิทธิ์ที่สามารถเพิกถอนได้ ไม่เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขนี้ ท่านตกลงที่จะใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานตามเงื่อนไขเท่านั้น สิทธิใดๆ ที่มีได้ตกลงให้แก่ท่านอย่างเฉพาะเจาะจงและโดยชัดแจ้งภายใต้เงื่อนไขนี้จะไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้ให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่ท่าน ทั้งนี้ โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้มีไว้เพื่อใช้สิทธิ์ มิได้มีไว้เพื่อขาย ซึ่งสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้งานนั้นไม่ถือว่าการโอนซึ่งสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของในโปรแกรมสำหรับใช้งาน และเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ถือว่าการขายซึ่งสิทธิ์ใดๆ ที่บริษัทฯ มีต่อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์จะยังคงผูกพันต่อไปในกรณีที่บริษัทฯ ทำการพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อันทำให้เกิดการทดแทน หรือเพิ่มเติมใดๆ บนโปรแกรมสำหรับใช้งานเดิม เว้นแต่การพัฒนาหรือปรับปรุงดังกล่าวจะขัดแย้งกับสิทธิ์ในการใช้อื่นต่างหาก ในกรณีดังกล่าว ให้สิทธิ์ในการใช้อื่นดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปแทน

## เงื่อนไขการใช้งาน

โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ไม่ได้มีไว้ในทางการค้า เป็นการใช้งานและให้ข้อมูลเพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และท่านจะต้องไม่ใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้งาน การเข้าใช้โปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือการให้บริการของโปรแกรมสำหรับใช้งานโดยบริษัทฯ จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ต่อไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งนี้ การใช้งานของท่านเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าท่านนั้นผ่านเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดและเหมาะสมที่จะใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า ท่านเป็นผู้ควบคุมและใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานด้วยตัวท่านเอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านมีและใช้เพื่อโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ด้วย และท่านได้ให้การรับรองว่า ท่านจะใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานภายใต้กฎหมาย หรือท่านต้องปฏิบัติตามโดยชอบด้วยกฎหมายและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย และท่านจะใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ในท้องที่หรือประเทศที่อนุญาตให้ใช้ซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้โดยไม่ผิดกฎหมายท่านนั้น

ท่านจะต้องไม่ใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ในระหว่างการขับขี่ หรือควบคุมยานพาหนะใดๆ หรือรบกวนต่อการขับขี่ หรือควบคุมยานพาหนะนั้นๆ โดยโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานในทุกขณะหรือทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่โดยโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ไม่ได้มีเจตจำนงเพื่อการใช้งานในการนำทาง หรือการใช้งานในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์หรือการใช้งานใดๆ ที่ต้องการข้อมูลสถานที่ที่แม่นยำชัดเจน หรือในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลสถานที่ที่อาจนำไปสู่ความตาย การได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานในการนำทางหรือการใช้งานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้งานทางด้านการศึกษา อากาศ อนุกรมน์นำทางเครื่องบิน หรือการสื่อสารการควบคุมทางอากาศ อนุกรมน์นำทางในการเดินเรือ การเดินป่า การไต่เขา หรือการเดินทางแบบทุรกันดารใดๆ และท่านต้องตระหนักว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อาจจะไม่ถูกต้องได้ และบริษัทฯ ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่า จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้ รวมถึงการรับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นำเชื่อถือ หรือทันทีที่ท่านต้องการข้อมูลผ่านการใช้งานโปรแกรมสำหรับใช้งาน เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นเป็นการให้ข้อมูลซึ่งมีความหลากหลายของแหล่งข้อมูล หรือเป็นการให้ข้อมูลโดยบุคคลอื่นเพื่อการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมถึงผู้ให้ข้อมูลใดๆ ยังไม่ถือว่าการให้ข้อมูลจากโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้เป็นกรให้การแนะนำ การชี้ชวน รับประกัน หรือรับรองข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์ซ่อมแซมยานพาหนะ ศูนย์ยกกลายานพาหนะ ศูนย์แท็กซี่ หรือศูนย์เช่ายานพาหนะใดๆ ด้วย ทั้งนี้ โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ รวมทั้งข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศหรือทุกภาษา และอาจจะไม่สามารถใช้งานได้บางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากท่านนำโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ไปใช้งานหรือการเข้าถึงโปรแกรมสำหรับใช้งานอย่างใดๆ แล้ว ท่านมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในท้องที่ พื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ ด้วย

เอ ดับเบิลยู พี ได้พยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งานให้สามารถใช้งานได้เหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งานและการใช้งานโปรแกรมสำหรับ

ใช้งานนั้นอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภัยและการตัดสินใจของตนเอง ดังนั้น ท่านยินดีที่จะรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ให้โดยโปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นแต่เป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และโปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งานและการใช้งานโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือแสดงโดยโปรแกรมสำหรับใช้งานอย่างใดๆ และไม่ถือว่าเป็นไปเพื่อการให้การรักษาทางการแพทย์ หรือการให้คำแนะนำใดๆ โดยแพทย์ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการเดินทางของท่าน หรือท่านเห็นว่าท่านควรได้รับคำแนะนำทางการแพทย์อย่างใดๆ เอ ดับเบิลยู พี เห็นควรให้ท่านติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ทันที และหากท่านต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ รีบโทรหาหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นที่ท่านอยู่ หรือโทรหาหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นที่ท่านอยู่

ทั้งนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงโดยโปรแกรมสำหรับใช้งานนั้น อาจจะถูกให้ข้อมูล หรือจัดให้มีโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น เอ ดับเบิลยู พี ไม่สามารถให้การรับรองใน เนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน การบริการหรือข้อมูลนั้นๆ ได้ และท่านตกลงว่า ท่านยอมรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกผู้ให้บริการดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง

ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช่โปรแกรมสำหรับใช้งานเพื่อนำส่งข้อมูล หรือข้อความ ที่เป็น (1) การผิดต่อกฎหมายในพื้นที่ที่ท่านหรือบริษัทฯ อยู่ได้บังคับ (2) อนาคต รุกราน คุกคาม ช่มชู้ หมิ่นประมาท การรุกรานสิทธิส่วนบุคคล (3) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น (4) การปลอมแปลง (5) การบรรจุหรือส่งผ่านโปรแกรมไวรัส หรือรหัสอื่นใดทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายและที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อขัดขวาง รบกวน ทำลาย หรือจำกัดการใช้งานของโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการฝ่าฝืนดังกล่าวจะเกิดจากเจตนาหรือไม่ก็ตาม ท่านตกลงและยินยอมอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ว่า ท่านจะให้ความคุ้มครองและปกป้องบริษัทฯ ไม่ให้ถูกบุคคลภายนอกใดๆ มาเรียกร้องสิทธิอันเนื่องจากการกระทำที่ต้องห้ามของท่านอย่างสิ้นเชิงแต่เพียงผู้เดียว

โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้จะสื่อสารและให้ข้อมูลผ่านเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงการแก้ไขซึ่งจุดบกพร่อง (bug fixes) การเพิ่มเติมข้อมูล (patches) การใช้งานเพิ่มเติม (enhanced function) หรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งระบบเครือข่าย (new versions) ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเปิดให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติ ท่านรับทราบว่าอุปกรณ์ของท่านอาจจะถูกปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมสำหรับใช้งานด้วย

การเชื่อมต่อเครือข่าย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ

ท่านรับทราบว่า การใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อาจจะต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อความ การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย และ/หรือ ข้อมูลพื้นที่ (GPS) (เรียกรวมว่า “การเชื่อมต่อ” (Connectivity)) เพื่อให้สามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนได้ ดังนั้น หากท่านจะต้องทำให้อุปกรณ์ของท่าน

รองรับการเชื่อมต่อด้วยท่านจึงจะสามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากโปรแกรมสำหรับใช้งานได้ มิเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งาน รับข้อมูลที่ปรับปรุง หรือการแจ้งเตือนจากโปรแกรมสำหรับใช้งานได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกันใดๆ ในกรณีที่โปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นถูกลดประสิทธิภาพ ถูกห้าม ถูกรบกวน หรือไม่แสดงซึ่งการเชื่อมต่อ นั้น และนอกเหนือจากเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ท่านรับทราบว่า จะต้องผูกพันในบรรดาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ปรากฏบนโปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งานหรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงเพิ่มเติมด้วย

บรรดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ อัตรา ค่าบริการ หรือภาษีใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการมีใช้ซึ่งอุปกรณ์ การส่งข้อมูล หรือข้อความที่อาจจะต้องใช้กับโปรแกรมสำหรับใช้งาน เนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างประเทศ การใช้งานในต่างประเทศ การเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมต่อเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการใช้เว็บไซต์ การดึงข้อมูลออกจากเว็บไซต์ การส่งข้อความ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นแต่เพียงผู้เดียว

## การแปลงชื่อทางการของยารักษาโรค

หน่วยงานในทางระหว่างประเทศ (ที่ไม่ระบุชื่อทางการ) (International Nonproprietary Names (INN)) ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการบ่งชี้ข้อมูลทางเภสัชกรรม หรือองค์ประกอบของยารักษาโรค ซึ่งหน่วยงาน INN ในแต่ละแห่งนั้นมีชื่อทางการที่เป็นที่รู้จักในทางสากล ทั้งนี้ เภสัชกรอาจนำข้อมูลจากหน่วยงาน INN เพื่อใช้ในการระบุถึงชื่อในท้องถิ่นของยารักษาโรคนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ยารักษาโรคนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย และบริษัท ขอย้ำอีกครั้งว่า ข้อความที่ปรากฏบนโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อาจจะไม่ถี่ถ้วน แต่เป็นไปเพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และโปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการบริการ หรือการบริการผ่านโปรแกรมสำหรับใช้งานอย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่ให้หรือแสดงโดยโปรแกรมสำหรับใช้งานหรือผลจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานแต่อย่างใด

## ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

เอ ดับเบิลยู พี ขอแจ้งแก่ท่านว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเอกสาร โปรแกรมสำหรับใช้งาน การบริการ รวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้งานและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสำหรับใช้งานเป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และถูกคุ้มครองและสงวนสิทธิภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรประเทศไทย รวมถึงสนธิสัญญาใดๆ ในทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนโปรแกรมสำหรับใช้งานที่ไม่ได้ถูกจัดทำโดยเอ ดับเบิลยู พี หรือเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ แล้ว ก็ยังคงอยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาและสงวนสิทธิโดยเจ้าของข้อความนั้นๆ ตามกรณี

ทั้งนี้ สิทธิของเอ ดับเบิลยู พี นั้นยังครอบคลุมถึงรูปแบบ/ลักษณะของหน้าจอ ข้อความ การจัดวาง หรือรวมถึงสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสำหรับใช้งานอย่างทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แสดง จำหน่าย ส่งต่อ หรือนำส่ง ซึ่ง “รูปแบบ (formatting)” ของเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ การขาย การให้ใช้ การก่อให้เกิดงานใหม่ หรือการใช้ซึ่งข้อความ เครื่องหมายการค้า หรือโลโก้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ ดับเบิลยู พี ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการดำเนินการอย่างใดๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การแสดงซึ่งข้อมูล การกักเก็บข้อมูลโดยโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ หรือข้อมูลที่คิดค้น หรือรวบรวม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการผนวก การเรียบเรียงให้เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือการจัดหมวดหมู่ เว้นแต่ มีการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านให้การตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลภาษาย้อนกลับ (ในทางคอมพิวเตอร์) การทำซ้ำ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการเข้าถึงซึ่งแหล่งของรหัสข้อมูล ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล เอกสาร หรือเทคโนโลยีใดๆ รวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือข้อมูลที่บรรจุในโปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นด้วย ซึ่งการกระทำนั้นถือว่าการรบกวน/ละเมิดสิทธิของบริษัทฯ และท่านอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและบรรดาค่าเสียหายอย่างสิ้นเชิง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงที่จะชดเชยและปกป้องมิให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าว โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในศาล

## การปฏิเสธซึ่งการรับประกัน

โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน และข้อมูลที่ปรากฏในโปรแกรมสำหรับใช้งาน (รวมถึงโปรแกรมการใช้งาน (applications) การบริการ แผนที่ การให้บริการทางโทรศัพท์ ข้อมูลการท่องเที่ยว การแปลข้อมูล ข้อมูลอ้างอิงอื่น (เช่น พจนานุกรมยารักษาโรค เบอร์โทรฉุกเฉิน ข้อมูลสถานพยาบาล) ข้อมูลการบิน รายละเอียดค่าธรรมเนียมและการเรียกองค์ค่าสินไหมทดแทน ภาพ ข้อความ หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และวิธีการในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นไปเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาและไม่รับผิดชอบเพื่อใช้เกี่ยวกับการแนะนำใดๆ ในทางการแพทย์ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตัวของท่านเอง ทั้งนี้ โปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับใช้งาน ข้อมูล และสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะโดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า และโปรแกรมสำหรับใช้งานจะให้ข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกันหรือรับรอง (ทั้งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมูลที่ไดมานั้นสามารถนำไปใช้เพื่อทางการค้า ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ไม่มีการละเมิดสิทธิใดๆ หรือปราศจากซึ่งไวรัสที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ และบริษัทฯ จะไม่ให้การรับรอง (ทั้งโดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ว่าข้อมูลที่ปรากฏในโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือโปรแกรมการใช้งานใดๆ นั้น มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอปฏิเสธในความรับผิดชอบเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือการไม่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าโปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นจะปราศจากการรบกวน ความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบของโปรแกรมสำหรับใช้งาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำให้

โปรแกรมสำหรับใช้งานนั้นปราศจากไวรัสที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ทำให้การปฏิเสธความรับผิด การไม่ให้การรับรองหรือการรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือปริยาย) ข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วนั้น ท่านยอมรับว่าท่านละสิทธิที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองนั้น และไม่ถือว่าเงื่อนไขฉบับนี้ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองหรือข้อยกเว้นนั้นๆ

## ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้สิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อจำกัดในการรับผิดว่า ท่านจะต้องให้ความคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในบรรดาความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าสินไหมทดแทน หรือสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ที่เกิดจากเหตุโดยตรง โดยอ้อม เหตุต่อเนื่อง ความรับผิดในเชิงลงโทษและเหตุพิเศษ รวมถึงความเสียหายหรือลดลงซึ่งกำไร การสูญเสียข้อมูล ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายหรือผลกระทบในทางการค้าอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน การเข้าใช้ การไม่สามารถเข้าใช้ซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำหรับใช้งาน รวมถึงข้อมูลใดๆ สิ่งใดที่เชื่อมโยงถึงโปรแกรมสำหรับใช้งานหรือข้อมูลนั้นๆ รวมถึง ความล้มเหลว การไม่สามารถใช้งาน ความล่าช้าในการส่งข้อมูล ความผิดพลาดใดๆ ไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย หรือความล้มเหลวในช่องทางหรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานหรือข้อมูลที่ปรากฏภายใน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาท และ/หรือการไม่รู้ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่บุคคลใดๆ ได้รับความคุ้มครองหรือการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ที่ทำให้การจำกัดความรับผิดข้างต้นของท่านไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วนั้น ท่านตกลงที่จะให้บริษัทฯ รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 10 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง ไม่ว่าจะความรับผิดจะเกิดจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออย่างใดๆ ตามกรณี

## การเข้าถึงบริการสำหรับสมาชิก

ช่องทางลงบันทึกเข้าใช้ผ่านระบบสมาชิกของโปรแกรมสำหรับใช้งานของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันภัยซึ่งสมัครสมาชิกแล้วเพื่อใช้ในการตรวจสอบและจัดการดูแลกรรมสิทธิ์ของตน โดยมีได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในจุดประสงค์อื่นใด ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะใช้บริการลงบันทึกเข้าใช้ผ่านระบบสมาชิกของบริษัทฯ ท่านตกลงว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านใช้ในการเข้าถึงและลงบันทึกเข้าใช้ในระบบสมาชิกเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและลงบันทึกเข้าใช้ระบบสมาชิกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

## การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิง

เพื่อความสะดวกของท่าน บรรดาการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงที่นำมาใช้ในโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ บริษัทฯ อาจจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นการทั่วไปจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นๆ (top level domain name) อย่างไรก็ตามข้อความ และข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นๆ จะไม่มีการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ก่อนจาก บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ให้การรับรองในบรรดาความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือครบถ้วนสมบูรณ์ในบรรดาข้อมูลของ

การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) และเว็บไซต์อ้างอิงอื่นๆ และปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการข้างต้นอย่างสิ้นเชิง

ในการเข้าใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ หรือนโยบายที่มีผลบังคับใช้ในเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านได้เข้าใช้หรือเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) ผ่านโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ด้วย

## สิทธิส่วนบุคคล

เอ ดับเบิลยู พี เชื่อว่า ข้อมูลเฉพาะใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม และบริษัทฯ ให้คำรับรองว่าจะให้ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลับของท่าน โดยบริษัทฯ จะให้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวและป้องกันข้อมูลด้วยความระมัดระวังอย่างสูงที่สุด โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดได้จัดให้มีขึ้น ซึ่งสำหรับโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ให้ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ร้องขอมาจากท่านเพื่อใช้สำหรับโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เว็บไซต์ใดๆ ได้มีการอ้างอิงไว้ในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้หมายความรวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ด้วย ทั้งนี้ ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสามารถทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ โดยที่ไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และท่านยังคงใช้งานโปรแกรมสำหรับใช้งานต่อไปให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับและผูกพันซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ดังนั้น ท่านจึงมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และหากท่านไม่ยอมรับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านจะต้องไม่ใช่โปรแกรมสำหรับใช้งานต่อไป

สำหรับการใช้งานในโปรแกรมสำหรับใช้งาน ท่านตกลงที่จะให้บริษัทฯ ทำการรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้และตามที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการส่งข้อความหรือการบริการผ่านโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอก แต่ภายใต้วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้งาน หรือการบริการที่ท่านร้องขอผ่านทางโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการตอบข้อซักถามให้แก่ท่าน หรือเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอกถูกตั้งคำถามถึงท่านนั้น

ดังนั้น เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านที่รวบรวมมา แล้วนำมาบรรจุลงในโปรแกรมสำหรับใช้งานเพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมสำหรับใช้งาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูเก็บไว้ในระบบ (cookies) (ข้อความที่ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน) เพื่อในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่ถูเก็บไว้ในระบบนั้นโดยการปิดระบบการใช้ในเบราว์เซอร์ (browser) ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระลึกว่าการปิดระบบ

เพื่อใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในระบบนั้น อาจส่งผลกระทบต่อข้อความ หรือการโปรแกรมการใช้งานของโปรแกรมสำหรับใช้งานได้ โดยการรวบรวมข้อมูลนั้น ครอบคลุมถึงชื่อสกุล อีเมล เลขกรมธรรม์ประกันภัย พิบัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครือข่าย ผู้ให้บริการบริการสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ และระบบการปฏิบัติการและประเภทด้วย ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นไปเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อความและการบริการของโปรแกรมสำหรับใช้งานได้นั้นเอง

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบของกูเกิ้ล (Google) หรือเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นโดยกูเกิ้ล (Inc.'s Google Analytics and FollowAnalytics, Inc.'s FollowAnalytics software and services) ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการใช้ข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ด้วย โดยการใช้เครื่องมือนี้เป็นไปเพื่อการควบคุม ผู้ใช้งานในโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือการจัดทำรายงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในทางการค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น เพื่อการพัฒนาการใช้งานที่ท่านจะได้รับจากบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งาน และส่วนประกอบใดๆ หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเงื่อนไขฉบับนี้ และเพื่อการใช้งานในโปรแกรมสำหรับใช้งานท่านตกลงที่จะให้บริษัทฯ ใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือนี้ได้ ซึ่งนโยบายนี้อาจจะมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงโดยกูเกิ้ลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เขตอำนาจศาล และกฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้ถือว่าฉบับภาษาไทยนั้นถูกนำมาใช้ และให้ถือว่ากฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับเงื่อนไขฉบับนี้คือกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่พิจารณาถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าการดำเนินคดีทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ (หรือการไม่สามารถใช้สิทธิใดๆ) หรือส่วนเกี่ยวเนื่องใดๆ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

ทั้งนี้ ท่านอยู่ภายใต้การบังคับของเขตอำนาจศาลนั้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้

ในกรณีที่ข้อกำหนด เนื้อหาของเงื่อนไขฉบับนี้ ถูกพิจารณาโดยศาลว่าไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับได้ ท่านตกลงว่าจะกระทำการขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนด หรือเนื้อหานั้นสามารถปฏิบัติต่อไปได้ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเนื้อหานั้นยังคงมีผลตามเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ การสิ้นผลซึ่งข้อกำหนดและเนื้อหานั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดและเนื้อหาในส่วนอื่นๆ แต่อย่างใด

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การใช้งานซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ท่านจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของโปรแกรมสำหรับใช้งานภายใต้กฎหมาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้ หรือส่งออก



หรือส่งออกซ้ำซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งาน เว้นแต่ จะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎ ระเบียบ กฎหมาย ของไทยแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะท่านจะต้องไม่ใช่ หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งาน (ไปในชาติ หรือ ถิ่นอาศัย) ไปสู่ประเทศใดๆ ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ดังนั้น ภายใต้การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ท่านให้ การรับรองและรับประกันว่าท่านไม่อยู่ใน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นผู้มีสัญชาติ หรือมีถิ่นอาศัยของประเทศใดๆ ที่ไม่ อนุญาตให้ใช้ หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำซึ่งโปรแกรมสำหรับใช้งาน

ท่านรับทราบ และตกลงว่า ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้อาจจะเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจจะได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย หากท่านได้ยอมรับซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว โดยผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับ ใช้งานภายนอกนั้นจะมีสิทธิ (และให้ถือว่ายินยอมรับสิทธิ) เพื่อให้เงื่อนไขฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้ด้วย

ทั้งนี้ หัวข้อที่นำมาใช้ในเงื่อนไขฉบับนี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือว่าส่งผลกระทบต่อการตีความซึ่งเงื่อนไขฉบับนี้ แต่อย่างใด

แผนความคุ้มครอง และเกี่ยวกับบริษัทฯ

แผนการรับประกันภัยนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ซึ่งแผนการรับประกันภัยนั้นให้ความคุ้มครองแก่บุคคล ทุกสัญชาติ เพื่อให้ท่านสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้รายละเอียดการรับประกันอย่างครบถ้วน ท่านควรดำเนินการศึกษา จากจดหมายการยืนยันให้ความคุ้มครอง หรือกรมธรรม์ประกันภัย (ตามกรณี) เอ ดับเบิลยู พี เป็นผู้รับมีสิทธิในการผลิตและ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับแผนความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ นั้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิลด์ पार्टเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) และท่านจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากการที่บริษัทฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิลด์ पार्टเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners) ไม่ว่าในกรณีใด

เมื่อท่านได้ทำการกดปุ่มบนโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือช่องทาง การซื้อแผนความคุ้มครองประกันภัยใดๆ จากบริษัทฯ ถือว่า ท่านนั้นประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกันภัย การร้องขอความคุ้มครองนี้ให้ถือว่าถูกร้องขอจากท่านไปยัง ผู้รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธ หรือตอบรับการร้องขอจากท่าน หรือความคุ้มครองของท่านอาจจะไร้ผลหรือ โหมะและถือเสมือนว่าไม่มีผลบังคับใช้ได้ ถ้าคุณสมบัติของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะให้การรับประกันภัย ได้ ทั้งนี้ รวมถึงข้อเท็จจริงใดๆ ที่หากให้การรับประกัน ให้ประโยชน์ หรือการบริการใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือการ ดำเนินธุรกิจแล้วจะก่อให้เกิด (1) การผิด/ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการกีดกันทางการค้า การห้าม ส่งออก หรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หรือ (2) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกีดกันทางการค้า การห้ามส่งออก หรือการคว่ำ บาตรทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เวิลด์ पार्टเนอร์ส (Allianz Worldwide Partners)

## การโอนสิทธิ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท่านไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ต่างๆภายใต้เงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านตกลงที่จะกระทำการใดๆ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เพื่อให้การโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ ข้างต้นของบริษัทฯ มีผลสมบูรณ์

## การแก้ไขเยียวยาและการสละสิทธิ

การที่บริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องใดหรือในการเรียกร้องเพื่อการแก้ไขเยียวยาใดๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้ ไม่มีผลเป็นการสละสิทธิในการใช้สิทธิหรือการเรียกร้องเพื่อแก้ไขเยียวยาใดๆ หรือเป็นการก่อให้เกิดการยืนยันในเรื่องใดๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้ การยืนยันใดๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้ของบริษัทฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การที่บริษัทฯ ใช้สิทธิหรือเรียกร้องเพื่อการแก้ไขเยียวยาเพียงบางประการหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือเรียกร้องเพื่อการแก้ไขเยียวยาในส่วนอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตต่อไปของบริษัทฯ สิทธิและการเรียกร้องเพื่อแก้ไขเยียวยาต่างๆ ที่ระบุภายใต้เงื่อนไขนี้ สามารถสะสมได้และไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิหรือการเรียกร้องเพื่อแก้ไขเยียวยาอื่นใดตามกฎหมาย

## ข้อพึงระวัง

แผนความคุ้มครองประกันภัยประกอบไปด้วย สิทธิประโยชน์ของการเอาประกันภัย (ซึ่งอาจจะรวมถึงการดูแลสุขภาพ และ/หรือ การรับประกันสุขภาพ) ที่ครอบคลุมในระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ แผนความคุ้มครองนี้อาจจะเข้าซ้อนทับกับการประกันภัยที่ท่านมีอยู่จากการประกันภัยเกี่ยวกับยานยนต์ บ้าน บ้านเช่า สุขภาพ ชีวิต ความรับผิดส่วนบุคคล หรือประกันภัยอื่นๆ หรือความคุ้มครองประเภทอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ท่านดำเนินการศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยของแผนความคุ้มครองนี้ควบคู่ไปกับประกันภัยอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่ ทั้งนี้ การประกันตามแผนความคุ้มครองนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ท่านซื้อโปรแกรมสำหรับใช้งาน ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ และท่านพึงระลึกเสมอว่าบุคคลที่ขายโปรแกรมสำหรับใช้งาน หรือลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวอาจจะให้การอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนความคุ้มครองประกันภัย รวมถึงรายละเอียดความคุ้มครองและราคา อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้ตอบคำถามในทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย หรือเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของแผนความคุ้มครองประกันภัยนี้กับประกันภัยที่ท่านมีอยู่แต่อย่างใด

เงื่อนไขนี้ปรับปรุงล่าสุด และมีผลบังคับใช้เมื่อ [1 มกราคม 2562]

ท่านยอมรับ เข้าใจ และตกลงโดยชัดแจ้งว่า ท่านใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้โดยยอมรับความเสี่ยงของตัวท่านเองและด้วยดุลยพินิจของตนเอง และโปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นและใช้ตามสภาพและตามที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ มิได้มีการแสดงตน รับรอง ให้สัญญา หรือรับประกันในประการใดๆ ก่อนที่ตัดสินใจที่จะใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ ท่านจะต้องทำการตรวจสอบด้วยตัวท่านเองและวางใจใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้ในส่วนที่ท่านได้ทำการตรวจทานและตรวจสอบแล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเสี่ยงและข้อสงวนสิทธิต่างๆ ที่ระบุภายใต้เงื่อนไขนี้ และจะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะรับความเสี่ยงอื่นใด (รวมถึงความเสี่ยงตามที่ระบุในเงื่อนไขนี้) เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำหรับใช้งานนี้

© 2018 AWP. ห้ามบุคคลใดๆ ใช้ นำไปใช้ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเงื่อนไขและโปรแกรมสำหรับใช้งานในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือในทางที่ไม่ชอบ ทั้งนี้ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนกระทำการใดๆ